

สรุปรายงาน

การประชุมประจำปีเครือข่ายรัฐสภาว่าด้วยธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

การประชุมประจำปีเครือข่ายรัฐสภาว่าด้วยธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (The Annual Conference of the Parliamentary Network on the World Bank and International Monetary Fund) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมกุลิสตัน พาเลซ (Guliston Palace) โดยความร่วมมือของรัฐสภาและรัฐบาลอาเซอร์ไบจาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการพัฒนาและจัดทำนโยบายด้วยการให้ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภาในประเด็นต่างๆ อาทิ วิกฤติเศรษฐกิจโลกและผลกระทบที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและวิถีชีวิตประชาชน การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เป็นต้น ตลอดจนเน้นย้ำบทบาทสมาชิกรัฐสภาในการแก้ไขประเด็นเหล่านี้ในประเทศของตน และเพื่อพิจารณาการให้ความสนับสนุนของพันธมิตรในการพัฒนาระดับนานาชาติ อาทิ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อภารกิจของสมาชิกรัฐสภา

การประชุมประจำปีเครือข่ายรัฐสภา ครั้งที่ ๑๐ นี้ เป็นการรวมตัวของสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายรัฐสภา ผู้นำจากภาคประชาสังคมและองค์กรพันธมิตรกว่า ๒๐๐ คน จาก ๗๐ ประเทศ อาทิ สมาชิกรัฐสภาจากเครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเบลเยียม ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐทาจิกิสถาน สาธารณรัฐตุรกี สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐเบนิน สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐยูกันดา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐมัลดีฟส์และราชอาณาจักรไทย เป็นต้น รวมถึงผู้นำจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค ซึ่งนับเป็นการประชุมประจำปีเครือข่ายรัฐสภา ที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุด สำหรับผู้แทนรัฐสภาไทยประกอบด้วย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในช่วงค่ำของวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น ๒ โรงแรมฮิลตัน บากู โดยมีนาย Alain Destexhe ประธานเครือข่ายรัฐสภา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ตลอดจนแจ้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินงานของเครือข่ายรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายรัฐสภา ชุดใหม่ ในวาระดังกล่าว นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ผู้แทนรัฐสภาไทยได้พบปะหารือกับนาย Karganbek Samakov สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐคีร์กีซสถาน ซึ่งได้เชิญชวนให้ผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐคีร์กีซสถานเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ

พิธีเปิดการประชุมมีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมกุลิสตัน พาเลซ (Guliston Palace) โดยมีกรกล่าวต้อนรับจากนาย Alain Destexhe ประธานเครือข่ายรัฐสภา นาย El Khan Suleymanov ประธานสมาคมการพัฒนาประชาสังคมของอาเซอร์ไบจานและสมาชิกสภาแห่งชาติ และนาย Cyril Muller รองประธานด้านกิจการต่างประเทศแห่งธนาคารโลก ตลอดจนการกล่าวเปิดการประชุมโดยนาย Elman Rustamov ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอาเซอร์ไบจาน นาย Herry Kerali ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคคอเคซัสใต้แห่งธนาคารโลก

และนาง Sabina Bhatia หัวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการสื่อสารแห่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดวิดีโอทัศน์คำกล่าวจากนาง Christine Lagarde ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ ดร. Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลก โดยทั้งสองเน้นบทบาทที่สำคัญของสมาชิกรัฐสภาในการตรากฎหมาย และจัดทำนโยบายพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเน้นย้ำความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกรัฐสภาและพันธมิตรที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก ซึ่งให้ความมั่นใจว่าจะสนับสนุนเครือข่าย-รัฐสภาฯ อย่างเต็มที่

การประชุมแบ่งออกเป็น ๘ วาระ ประกอบด้วย

การประชุมวาระที่หนึ่ง สวัสดิการสังคม

การประชุมวาระที่สอง ความโปร่งใสในการทำอุตสาหกรรมชุดเจาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการบริหารจัดการ

การประชุมวาระที่สาม การขจัดความยากจนในสภาวะการพัฒนากำลังเปลี่ยนแปลง : กรอบแนวทางหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕

การประชุมวาระที่สี่ กลุ่มประเทศเปราะบางและมีความเสี่ยง

การประชุมวาระที่ห้า การลดอุณหภูมิความร้อน : หลีกเลี่ยงอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น ๔ องศา

การประชุมวาระที่หก การฟื้นตัวของวิกฤติเศรษฐกิจ – แนวทางในการฟื้นตัว

การประชุมวาระที่เจ็ด การเสริมสร้างบทบาทในการตรวจสอบด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกรัฐสภา – ประเทศผู้บริจาคเงิน

การประชุมวาระที่แปด ภาคเอกชน : เสาหลักในการพัฒนา

พิธีปิดการประชุมมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยนาย Alain Destexhe ประธานเครือข่ายรัฐสภาฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ รัฐสภาชุดใหม่ และมีการหารือแผนงานของเครือข่ายรัฐสภาฯ ที่จะดำเนินการในอนาคตต่อไป



นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมฮิลตัน บากู ในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖



นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถ่ายภาพร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศิริกษสถาน



พิธีเปิดการประชุมประจำปีเครือข่ายรัฐสภาฯ



นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมประจำปีเครือข่ายรัฐสภาว่าด้วย
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
